



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๒๗,๖๔๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชวนนำโรคา เลกเจอร์เป็น 'กระปุกออมสิน ออมบุญ'

ชวนนำโรคา เป็นชื่อของคนที่ผู้คนไม่สนใจ ถูกใช้เป็นตัวเครื่องมือเพื่อให้เกิดในชั้นปีที่ 1 หรือชื่อใหม่เพราะหัวใจใสๆ ออกแบบเป็น "กระปุกออมสิน" เพื่อเสนอในรายวิชา ๓ 377 หรือวิชาที่มีชื่อว่า สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สอนคือ ดร.สุรศักดิ์ ละละกันมา ผอ.อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จากชวนนำโรคา ถูกนำมาใช้เป็นกระปุกออมสินอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ว่าชื่อที่เป็นชวนนำโรคาสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างที่เกิดประโยชน์ และเมื่อเกิดประโยชน์ในการใช้เพียงคนเดียวแล้วจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนน้อย ทำอย่างไรให้ประโยชน์หรือคุณค่าแห่งความดีขยายตัวไปสู่ผู้คนในสังคม

"อาย" น.ส.ทิพมาศ แบบอย่าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) คณะวิทยาศาสตร์เพชรบุรี 1 จากจังหวัดชัยภูมิ บอกว่า การเรียนเพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจโดยนำชื่อย่อชวนนำโรคา มาคิดทำเป็นกระปุกออมสิน ถือเป็นงานเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคนอื่น ทำให้กระปุกออมสินคิดที่ว่า กระปุก lock like เพราะเชื่อว่า



เมื่อทุกคนเห็นจะต้องมาคิดไล่คิด มันทำให้เห็นว่าของที่ทุกคนเห็น สามารถนำมาทำประโยชน์ได้ พวกเราเป็นห้องใหม่ปี 1 เรียน กศ.บ จบออกไปแล้วต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ การให้เกียรติแรงบันดาลใจผ่านการเรียนในชั้นเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก呀 อาจารย์แบ่งกลุ่มจากนั้นในกลุ่มทุกคนต้องทำกระปุกออมสิน ตามความชอบของตัวเอง แล้วนำมาประกวดความเป็นไปได้ว่า กระปุกออมสินอันไหนในแต่อย่างกลุ่มไหนจะเสนอและมีความเป็นไปได้ในการผลิต เพื่อตั้งชื่อเป็นบริษัทขึ้นมาใช้ชื่อบริษัทว่า "บริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม"

"เกด" น.ส.ปิยมาพร นาคู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) คณะวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี 1 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกว่า จาก 5 กลุ่มที่พวกเขาแบ่งกลุ่มกันขึ้นมาของโรงเรียนมอดอมวิทย์วิทยา มดตะนอยอยุธยา อัญมบาลดิวลิกันท์ กิ๊พ กิ๊พ กิ๊พ และสามภาคสังคมนิยมสังคม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต้องร่วมแรงร่วมใจกันคิดคิดว่าเมื่อได้รับการไหวดแล้ว เราต้องมาผลิตกระปุกออมสินที่ได้พอเพียงที่จะนำไปวางจำหน่ายแบบให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เราจะไม่ทิ้งราคาขายค่ะ

"งานของหนูใช้ชื่อว่าถังเก็บออม ได้รับการไหวด เพื่อนๆ ในกลุ่มจึงตั้งมาร่วมกันทำถังเก็บออม ซึ่งตอนทำนั้นหนูใช้แอลกอฮอล์ปลา ถึง 5 ลิตร มันใหญ่มาก อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะผลิตเพิ่มค่อยใช้พลาสติกใสจนกว่าจะลดขนาดหน้าตา มศว ต้องทำให้เล็กกว่านี้ ซึ่งความเป็นไปได้ในการผลิต สามารถทำได้ค่ะ หนูว่าการเรียนโดยใช้กระบวนการร่วมมือทำแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมมันสำคัญมากนะค่ะ ทั้งสนุกและได้แก้ปัญหา"

"อุกเกศ" น.ส.ปิยะนุช หลัง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) คณะวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี 1 จากจังหวัดชุมพร กับตำแหน่งดาวครูวิทยาศาสตร์ กับผลงานที่ได้รับการไหวดภายในกลุ่มที่เป็นผลงานของเธอก็คือธนาคารแพนด้า หรือ Panda Bank กระปุกออมสินที่เป็นรูปแพนด้า จะซั้ถึงเด็กๆ ได้ง่ายเพราะแพนด้าเป็นสัตว์น่ารัก และเข้าใจเด็กๆ เป็นการส่งเสริมการออมให้เด็กๆ ออกมาหอยอดกระปุกออมสินมากขึ้น วิชา ๓ 377 เมื่อผลิตเสร็จแล้วกลุ่มหนูต้องนำไปวางที่บูทในนามบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม แล้วก็วางกล่องบริจาคไว้เพื่อให้ผู้คนที่เห็นและสนใจอยากได้กระปุกออมสินไปใช้งาน ร่วมบริจาค และเงินที่เราได้รับบริจาคมาทั้งหมดนี้ เราก็จะนำไปทำประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป ถือเป็นการทำงานกระปุกออมสินเพื่อ

ออมบุญ และต่อหน้าช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ด้อยโอกาสต่อไป

"การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเราไม่จำเป็นต้องขออย่างเดียว แต่เราทำของใช้เพื่อตอบแทนเสมือนการขายผลงานที่ผู้ซื้อนำกลับไปใช้ได้ หากเห็นว่าการกระปุกออมสินมีประโยชน์ สวย น่ารัก และน่าใช้งาน การไม่ทิ้งราคาขายถือเป็นเกียรติเพราะผู้ที่เราบริจาค เราจะได้ร่วมบริจาคเงินตามแต่ความศรัทธา ซึ่งอาจจะเกิดจากการเห็นผลงานหรืออยากช่วยเหลือพวกเขา เราอาจจะเริ่มต้นหอยอดใส่กล่องที่เราในราคากระปุกออมสินละ 10 บาท 20 บาท 50 บาท หรือ

100 บาท หรือจะมากกว่านั้นก็สามารทำได้ หากเห็นว่าการกระปุกออมสินออมบุญ ต่อทุนและโอกาสทางการศึกษาให้เพื่อนๆ ที่ด้อยโอกาส ถือเป็นการทำงานร่วมกันทำความดีอีกวิธีหนึ่ง"

"ฟิล์ม" นายภาณุกร คงใส วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) คณะวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี 1 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของผลงานน่ารักว่า "ชุมชนออม" มาจากแรงบันดาลใจที่เห็นเด็กสามเวิเศษชายที่ใครๆ รู้จักในชื่อที่ว่า "ชุมชนเจ้หมี่แก้มแดง ฟิล์ม" บอกว่าการออกแบบกระปุกออมสินเพื่อให้ง่ายที่ดูใจนั้น ต้องดูว่าเด็กๆ ชอบอะไร เพราะการออมส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ค่อยเห็นเด็กออมเงิน การออมเงินจะต้องมีแรงบันดาลใจคือมีการถูกใจเด็กๆ ก่อน

กิจกรรมโครงการกระปุกออมสินออมบุญ ต่อทุนและโอกาสทางการศึกษาให้เพื่อนๆ ที่ด้อยโอกาส แม้จะเป็นงานเล็กๆ ที่อยู่ในรายวิชา ๓ 377 แต่คุณค่าและการช่วยออกสู่สังคมนั้นมันขยายสู่ภาพกว้างเกินกว่าการเรียนรู้อย่างแคบในห้องเรียน อีกทั้งได้ทำเพื่อผู้อื่นด้วย ผมตั้งใจมากที่สุดที่ได้เรียนวิชานี้ครับ"

"จี๋เอ๋" น.ส.วิจิตรา ทองพิมพ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) คณะวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี 1 จากจังหวัดขอนแก่น กับผลงานที่ถูกเลือกชื่อว่า "ซูชิ ปณ. มศว ออมรัก" ผลงานชิ้นนี้สีแดงสดเหมือนซูชิประณีต ทุกรายละเอียดเหมือนผู้จริง แต่ทำเป็นกระปุกออมสินเพื่อออมเงิน และออมบุญ

"การใช้ชีวิตนั้นก็คนดีมีเงินแล้วมาผลิตเป็นสินค้าเป็นกระปุกออมสิน และตั้งเป็นรูปบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม จะทำให้เราเดินออกสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน เราจะได้รับประสบการณ์ตรงในทำงาน ซึ่งการเรียนเพื่อจบออกไปเป็นครูนั้น การสร้างผลงานจากวัสดุอุปกรณ์ที่เจอเจอและช่วยกันขึ้นมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะโรงเรียนในต่างจังหวัดต้องใช้วัสดุเหลือใช้เข้ามาช่วยอย่างมาก ถ้าพึ่งงบประมาณจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนั้น ไม่ได้ทำกันง่ายๆ หรืออาจจะมีแต่ก็้อยมาก การเป็นครูจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักประยุกต์สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิชา ๓ 377 ทำได้ครบกระบวนการ ชอบมากที่สุด"

การเรียนในชั้นเรียนของนิสิตจบอง และน้องๆ ทุกคนจะเริ่มต้นเปิดร้านกระปุกออมสิน ออมบุญที่ตลาดนัดนานาชาติ ทุกวันพฤหัสบดี ที่ มศว ประสานมิตร ใครที่สนใจอยากมาร่วมออมบุญกับเพื่อนๆ นิสิตกลุ่มนี้อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนกันที่ตลาดนัดนานาชาติ มศว

